



ประกาศจังหวัดพัทลุง

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง

ตามประกาศจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ ของประกาศรับสมัครฯ ดังกล่าว
จึงขอประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่ง นายช่างสำรวจ จำนวน ๓ ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปดังกล่าวให้ใช้ได้
ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ถือว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ตามที่สอบได้ดังนี้

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างตามตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

๓. ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
ผู้ผ่านการสรรหาฯ ในลำดับที่ ๑ ตามบัญชีแนบท้าย รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไปในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ส่วนบริหารทั่วไป ชั้น ๑
อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และจะต้องมี
ข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือชำนาญงานขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ชั้นยศตั้งแต่
ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก หรือเรืออากาศเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับ ๓ ขึ้นไปมาทำสัญญาคำ
ประกันตามแบบที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงกำหนด พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตร
ประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๔. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ จะต้องนำไปรับรองแพทย์ตามที่คณะกรรมการแพทย์ของ
ก.พ. กำหนดซึ่งได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) เช่น สำเนาในเปลี่ยนชื่อ - สกุล เป็นต้น มายื่นในวันที่ยังรายงานตัว

๕. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ หรือหากได้รับการจัดจ้างแล้วต่อมาจังหวัดพัทลุงตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตั้งแต่ต้นและจังหวัดพัทลุงขอสงวนสิทธิ์ในการออกคำสั่งยกเลิกการจัดจ้างได้ในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑ ๕๐๐๑๑ -

(นายปรีชา นวลน้อย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดพัทลุง
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	
๑	๐๐๑	นายศักดิ์ชัย	อินทร์บัว
๒	๐๐๒	นายณัฐดนัย	กมลศรี
๓	๐๐๓	นายวรินทร์	คงรักษ์